



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียงลำดับผู้ผ่านการสอบที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (กองการศึกษา)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สอบ	หมายเหตุ
1	นางลำพูน สืบผล	64-001	

รายละเอียดตามบัญชีผู้สอบคัดเลือก มีเงื่อนไขดังนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะเรียงลำดับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี จากผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับผลการสอบและผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

